
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผานการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย สามญั  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ แลว  

รายงานการประชุมสภาคณาจารย 

สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 
ผูมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนท่ี ๑ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขาธิการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร  องศวรโสภณ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร         รองเลขาธิการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ คณะเทคนิคการแพทย 

 ๖. รองศาสตราจารยจําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๗. อาจารยณรงศักดิ์  สอนใจ คณะศิลปศาสตร 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยดลินา  ตันหยง คณะเทคนิคการแพทย 

๙. อาจารยนลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร  

๑๐. อาจารยนพดล  ตั้งภักดี คณะเวชศาสตรเขตรอน  

๑๑. อาจารยนพดล  อุดมวิศวกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 

 ๑๔. อาจารยพรพรรณ  สมบูรณ วิทยาลัยราชสุดา 

 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๖. อาจารยมธุรส  ศรีนวรัตน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๑๗. อาจารยมรกต  เชิดเกียรติกุล สํานักคอมพิวเตอร 

 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ๑๙. รองศาสตราจารยวรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  โตสุขศรี คณะพยาบาลศาสตร 

 ๒๑. รองศาสตราจารยวารี  วองโชติกุล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒๒. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒๓. รองศาสตราจารยวิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 

 ๒๔. รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๕. อาจารยศุภลักษณ  เข็มทอง คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 

 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาต ิ

 ๒๗. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 

 ๒๘. รองศาสตราจารยสุชาติ  นวกวงษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓๐. รองศาสตราจารยอธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารยโสภา  ชินเวชกิจวานิชย คณะสาธารณสุขศาสตร 

               แทน รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย  
 



 ๒

 ๓๒. ดร.จินต  จรูญรักษ สถาบันวิจัยโภชนาการ 

       แทน อาจารยชนิดา  ปโชติการ 
 
ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล  ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓. เรืออากาศโทชัชชัย  คุณาวิศรุต คณะทันตแพทยศาสตร 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๕. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยภาวิทย  เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๘. อาจารยโยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  พันธศรีมังกร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๑. อาจารยสุชัย  นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 ๑๒. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 ๑๓. อาจารยโสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท 

 ๑๔. อาจารยอนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 ๑๕. อาจารยอิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 

 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 ๓. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ไดดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๒ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๓๒ คน ติดราชการ ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๘.๐๘ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒๖ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๒๖ วันท่ี ๒๒ เมษายน 

๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงเร่ืองจากท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดังนี้ 



 ๓

 ๑.๓.๑ มีการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๒  

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธาน 

และเลขาธิการเปนผูเขาประชุมฯ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

        ๑) ศ.ดร.อมร  จันทรสมบูรณ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง “อุดมศึกษา กับการปฏิรูป
การเมือง” 

        ๒) ท่ีประชุม ปอมท. ไดพิจารณารายละเอียดการจัดประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๒ 

รายละเอียดจะแจงในวาระการเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒ 
 ๑.๓.๒ มีการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒  

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประธานและเลขาธิการเปนผูเขาประชุมฯ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๔ ผลการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ  
 ประธานแจงวา ตามท่ีไดมีการดําเนินการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ จาก

สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และคณะสัตวแพทยศาสตร แทนตําแหนงท่ีวางนั้น ผลการเลือกต้ังซอมฯ 

ไดแก อาจารยอิทธิพล ปรีติประสงค จากสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และอาจารยนลิน อารียา จากคณะ 

สัตวแพทยศาสตร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๕ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว  
 ๑.๕.๑ ทําหนังสือถึงประธาน ปอมท. เสนอชื่ออนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ 
    - ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร องศวรโสภณ  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    - อาจารยชนิดา ปโชติการ  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
    - รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต  สาขาสังคมศาสตร 
    - ผูชวยศาสตราจารยวันดี โตสุขศรี  สาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร 
 

 ๑.๕.๒ ทําหนังสือถึงประธาน ปอมท. เสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ

ของ ปอมท. ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๓ คน ใน ๓ สาขาวิชา ดังนี้ 
    - ศาสตราจารย ดร. ยุวดี เชี่ยววัฒนา สังกัดคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
    - ผูชวยศาสตราจารย นพ.พนม  เกตุมาน สังกัดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
     - ศาสตราจารย ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล สังกัดวิทยาลัยศาสนศึกษา ในสาขาสังคมศาสตร 

 

 ๑.๕.๓ ทําหนังสือถึง ศาสตราจารย นพ.สัญญา สุขพณิชนันท เพ่ือขออนุญาตเสนอชื่อเขารับการ

คัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ๑.๕.๔ ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝายระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม ผานประธานกรรมการมาตรฐาน

รานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือขอใหพิจารณาเพ่ิมเติมผูแทนสภาคณาจารยเปนกรรมการมาตรฐานรานคา

และโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องจากไดยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงอาหารกลางและรานคา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งคําสั่งแตงตั้งกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น ไมมี

ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทนรวมเปนกรรมการดวย 

 



 ๔

 ๑.๕.๕ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ อยางเปนทางการ ตัวชี้วัดท่ี ๑๖ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสภาคณาจารยเปนผูรับผิดชอบ ผลสรุปได ๕ คะแนนเต็ม 
 

 ๑.๕.๖ ทําหนังสือถึงคณบดี ผูอํานวยการทุกสวนงาน และสําเนาเรียนประธานสภาอาจารยในสวนงาน

เพ่ือขอใหเสนอชื่ออาจารยผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๒ โดยขอใหเสนอชื่อฯ 

ภายในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๖ นายกสภามหาวิทยาลัยขอพบสมาชิกสภาคณาจารย 

 ประธานแจงวา นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลพบสมาชิกสภาคณาจารย เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

มีสมาชิกเขาพบจํานวน ๔ คน คือ ประธาน เลขาธิการ ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร หงษไกรเลิศ และอาจารยพรพรรณ 

สมบูรณ ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหลายเรื่อง ซึ่งอาจารยพรพรรณ สมบูรณ จะเปนผูสรุปผลดังกลาว เพ่ือแจงสมาชิกตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๑.๗ เครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

 เลขาธิการแจงวา ไดรับหนังสือจากประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การเสนอใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายไดไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงวา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดไมอยูใน

เกณฑท่ีจะไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ จึงขอฝากผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ในฐานะคณะอนุกรรมการปฏิรูป

และพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรศึกษาเรื่องนี้ดวย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ 
  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันท่ี ๑ เมษายน 

๒๕๕๒ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แลวมี

มติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

๓.๑ การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา ไดเสนอโครงการและกําหนดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒ ใหท่ี

ประชุม ปอมท. พิจารณาแลว ซึ่งไดมีการพิจารณาปรับแกเรียบรอยแลว ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอใหสมาชิก

พิจารณาใหความเห็น 
 ท่ีประชุมไดมีการปรับแก และเสนอความเห็นในประเด็นตางๆ อาทิ การนําเงินขึ้นทูลเกลาฯ วิทยากร

ประจํากลุมยอย การปรับแกวัตถุประสงค เพ่ิมเติมวิทยากรประจํากลุมท่ีเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการ โดยมอบหมายใหประธาน

และเลขาธิการรับไปแกไขตามขอเสนอแนะจากที่ประชุม นอกจากนี้ประธานไดขอใหสมาชิกสมัครเปนกรรมการจัดประชุม

วิชาการเพ่ิมเติม ซึ่งยังมีอีกหลายฝายท่ียังไมมีผูสมัคร และขอความรวมมือสมาชิกทุกคนจายคาลงทะเบียนดวย เพราะสามารถ

เบิกจากตนสังกัดได เนื่องจากจะนําเงินรายไดหลังหักคาใชจายข้ึนทูลเกลาฯ    
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๓.๒ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ประธานแจงเร่ืองรางขอบังคับฯ ดังนี้  
 



 ๕

 ๑. ทบทวนรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ….  
 ประธานชี้แจงวา ตามที่สภาคณาจารยไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย 

พ.ศ….. รวมท้ังผลการรับฟงความคิดเห็น ตอรองอธิการบดีฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไปนั้น กอง

กฎหมายไดตรวจสอบรูปแบบและปรับเปล่ียนใหเปนไปตามแบบของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลแลว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม แตอยางไรก็ตามมีประเด็นท่ียังไมชัดเจนซึ่งเห็นควรใหสภาคณาจารยไดทบทวนกอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 
 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ....  อยาง

กวางขวาง สรุปไดดังนี้ (ฉบับท่ีมีการแกไขโดยกองกฎหมาย) 

๑) คําวาคณาจารย จะรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานวิทยาลัยของสวนงานท่ีจัดตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัยดวย 
๒) สวนงานใหหมายรวมถึงสวนงานท่ีจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและใหรวมวิทยาเขตดวย  

 ๓) ตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีไมสามารถสมัครเปนสมาชิกสภาคณาจารยได ใหตัดตําแหนง 

รองหัวหนาภาควิชาออก 
 ๔) การใหประธานสภาอาจารยคณะเปนผูแทนสวนงานโดยตําแหนง  สมาชิกไดตั้งขอสังเกตวา วาระ

ของประธานสภาอาจารยแตละคณะ สถาบัน ไมตรงกับวาระของสภาคณาจารย จะทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง 

ประธานสภาอาจารยบางคณะเปนผูบริหาร และบางคณะเปนขาราชการสาย ข เชน นักวิจัย ประเด็นดังกลาว มีความขัดแยง

กันเอง จะทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งท่ีประชุมไดเสนอทางออกโดยการกําหนดไวในบทเฉพาะกาล วาถาคุณสมบัติ       

ไมถูกตอง ใหจัดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปภายในคณะน้ันๆ นอกจากนี้สมาชิกไดตั้งขอสังเกตวา ควรมีการสอบถามสภาอาจารยทุก
คณะกอน โดยใหสภาอาจารยแตละแหงไปปรึกษาหารือกันเอง วาเห็นดวยกับประเด็นดังกลาวหรือไม 
 ๕) การลาออกจากตําแหนงประธาน รองประธาน และเลขาธิการใหย่ืนเสนอตอทีประชุมสภาคณาจารย 
 ๖) ประเด็นขอ ๓๕ ในรางขอบังคับฯ กําหนดใหสภาคณาจารยเปนหนวยงานอิสระ ซึ่งกองกฎหมาย

แยงวา ไมมีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวใหกําหนดไวในขอบังคับฯ 

ดังนี้ “สภาคณาจารยเปนหนวยงานข้ึนตรงตออธิการบดี” สําหรับประเด็นนี้ ท่ีประชุมไดมอบหมายใหประธานสภาคณาจารย
นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี ๔๒๗ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ 
 สําหรับประเด็นการทบทวนรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... ตามท่ีกอง

กฎหมายเสนอมานั้น ท่ีประชุมไดมอบหมายใหเลขาธิการนําไปแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม แลวเวียนแจงใหสมาชิก

ทราบอีกคร้ังหนึ่ง  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

  
 ๒. มีรางขอบังคับฯเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 

๔๒๖ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก 
  ๑) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจด

ทะเบียนแลว พ.ศ. .... 

๒) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. .... 
๓) รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. .... 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

    ๓.๓ โครงการการประชุมระดมสมอง (Brain Storming) เรื่อง “ลักษณะสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัย
ในระดับโลก” 
 ประธานแจงวา การจัดโครงการประชุมระดมสมอง เร่ือง “ลักษณะสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยใน
ระดับโลก” ไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีผูเขาประชุมจํานวน ๕๐ คน ผลสรุปจากการประชุมระดมสมองจะนําเผยแพรทาง



 ๖

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๓.๔ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓.๔.๑ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ประธานกรรมการฝายวิชาการ และผูแทนสภาคณาจารยใน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอตําแหนงทางวิชาการ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 ๑. มีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม

ของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ ศาสตราจารยระดับ ๑๑ จํานวน ๑ ราย ศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย และ 

รองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย 
 ๒. คณะอนุกรรมการฯ กําลังจัดทําตัวอยางการเขียนแบบ ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง/๒ เพ่ือใหผูท่ี

จะขอตําแหนงทางวิชาการใชเปนตัวอยางตอไป ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือไวแลว แตมีความเห็นวาผูใชคูมืออาจจะยังไม
เขาใจในการเขียนใหถูกตอง 

๓.๔.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และ

ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการ

ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมลักษณะเชิงนโยบาย โดยมีอธิการบดีเปนประธาน มี

ผูทรงคุณวุฒิจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และบริษัทปูนซิเมนตไทย 

จํากัด (มหาชน) เขาประชุมดวย มีการกําหนดวาระการประชุมไว ๒ เร่ือง คือเร่ืองปญหาการขึ้นเงินเดือนในรอบปท่ีผานมา ซึ่ง

ยังไมไดมีการพิจารณา และเร่ืองการดําเนินงานท่ีผานมาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคลากร โดย  

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ศาสตราจารยประสิทธ์ิ วัฒนาภา         ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอคิดเห็นวา 

ระบบที่วางไวคอนขางดี สิ่งท่ีตองดําเนินการตอคือ Network และการประชาสัมพันธระบบบริหารงานบุคคล ตองสื่อสารให

เขมขนมากขึ้น แมวาจะมี Network ก็ตาม อีกสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาการทํางาน HR ไมราบรื่น คือ เร่ืองการ Implement ท้ัง
ระบบเขาไปในมหาวิทยาลัย ระบบของการ Implement มีหลายอยาง ท่ีจะตองดําเนินการไปอยางตอเนื่อง เชน เร่ือง Broad Band 

ท่ีมีอยูตามขอบังคับฯ การบริหารงานบุคคลจะมี Broad Band ท่ีบอก Maximum   Minimum  จะตองมีการ Sub Broad Band ใน

การพิจารณาวงเงินในการข้ึนเงินเดือนใหกับตําแหนงทางวิชาการ จะตองมีระยะเวลาใหอาจารยสายวิชาการขอตําแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมมากขึ้น วงเงินถึงจะเพ่ิมมากตามไปดวย 
๓.๔.๓ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 อาจารยมรกต เชิดเกียรติกุล กรรมการฝายกิจการนักศึกษา แจงวา ไดมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
๓.๔.๔ กรรมการฝายสวัสดิการ 
          รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ ชี้แจงวา สวัสดิการ

ในศูนยศาลายาดีขึ้น มีการทําคันดินเปนร้ัวรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งจะชวยปองกันอันตรายได นอกจากนี้มีขาวจากแมคาขายอาหาร

ในโรงอาหารใหญ แจงวา คาเชาท่ีขายอาหารแพงมาก โดยใหแมคาจายคาลางจาน เก็บจาน จะมีหนทางชวยเหลือไดอยางไรบาง 

ประธานแจงวา ไดทําหนังสือแจงรองอธิการบดีฝายระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําลี และ
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๓.๔.๕ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 
         รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย ลาประชุม 
๓.๔.๖ กรรมการฝายประชาสัมพันธ   
            ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ ลาประชุม 

๓.๔.๗ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน 
          ประธานแจงวา มีเร่ืองรองเรียน ๑ เรื่อง เลขาธิการกําลังดําเนินการหาขอมูล 

๓.๔.๘ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
         อาจารยนพดล ตั้งภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย แจงวา ไมมีการประชุม 

 ๓.๔.๙ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
       ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลาประชุม 
  อาจารยพรพรรณ สมบูรณ ไดสอบถามความคืบหนาเรื่อง การเสนอใหมีรถ Shuttle bus วิ่ง

รับ-สงบุคลากรจากศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก และวิทยาลัยราชสุดา ซึ่งปจจุบันยังมีปญหาอยู  ประธานรับจะไปประสานกับ

ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

๓.๔.๑๐ กรรมการประสานงานพัฒนาส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและ 
  คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา (ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค 

สายขุน เปนผูแทนฯ) 

           อาจารยพรพรรณ สมบูรณ เสนอเร่ืองจํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
           ๑) การจัดสภาพแวดลอมท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือใหเปน

สถานท่ีเหมาะแกการพักอาศัยและการเรียนรูนั้น คนพิการไดทักทวงมาวา การปรับปรุงดังกลาวไมเอ้ือตอการเขาถึงและใช

ประโยชนได จึงขอใหผูเก่ียวของคํานึงถึงการเขาถึงและใชประโยชนไดสําหรับบุคลากร นักศึกษา และผูมาติดตอท่ีเปนคนพิการดวย  
   อนึ่ง แนวคิดการปรับสภาพแวดลอมท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดมีหลาย

แนวคิด บางแนวคิดเปนท่ียอมรับของคนพิการไทย แตบางแนวคิดยังไมเปนท่ียอมรับ ดังนั้น อ.ธรรม จตุนาม อาจารยจาก

วิทยาลัยราชสุดา ซึ่งเปนอนุกรรมการสิ่งอํานวยความสะดวกดานสภาพแวดลอมสําหรับคนพิการในคณะกรรมการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และเปนกรรมการในคณะกรรมการประกวดสถานท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน

พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ยินดีใหขอมูลเก่ียวกับการออกแบบหรือปรับสภาพแวดลอมท่ีทุก

คนสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดแกมหาวิทยาลัยและสวนงาน กอนลงมือสรางหรือปรับปรุงสถานท่ีนั้น เพ่ือใหทุกคน

สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดตอไป 
   ๒) เสียงตามสาย 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดใหมีเสียงตามสาย เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ให

บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบในชวงเชาและเย็นนั้น เนื่องจากเสียงตามสายดังกลาวไปไมถึงวิทยาลัยราชสุดา บุคลากรของ

วิทยาลัยราชสุดามีความประสงคใหมหาวิทยาลัยจัดบริการเสียงตามสายไปท่ีวิทยาลัยราชสุดาดวย เพ่ือจะไดรับทราบขอมูลและ

เหตุการณสําคัญตางๆ ไดทันเหตุการณเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืนๆ 
 อนึ่ง สําหรับคนพิการทางการไดยินท่ีไมสามารถรับฟงเสียงตามสายได ขอความ

อนุเคราะหผูประกาศ scan เอกสารเฉพาะสวนท่ีมีการ update ในแตละวัน สง e-mail ไปยังงานประชาสัมพันธวิทยาลัย 

ราชสุดา (daors101@hotmail.com) เพ่ือจะได e-mail ตอไปใหบุคลากรท่ีมีความพิการทางการไดยินรับทราบขอมูลขาวสาร
ไดเทาเทียมกับคนท่ัวไปดวย 

mailto:daors101@hotmail.com
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  สําหรับสถานท่ีท่ีจะติดตั้งลําโพง ขอความอนุเคราะหผู ท่ี เ ก่ียวของประสานงานกับ

ผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดาตอไป 
   ประธานเสนอใหเลขาธิการนําไปเสนอในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพัฒนา

สิ่งแวดลอม ศาลายา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ยังมีอยู  

๓.๔.๑๑ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
          รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา จะมีการประชุมในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จะมีการพิจารณาเรื่องรองเรียนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีท่ีไมผานการประเมิน การมีคณะกรรมการชุดนี้ถือวาเปนชองทางหนึ่งท่ีสามารถใชสิทธิรองเรียนขอ

ความเปนธรรมได ถามีขอมูลเพียงพอ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑ การเลือกผูแทนสภาคณาจารยเพ่ือเปนคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
   ประธานแจงวา เนื่องจากมหาวิยาลัยมหิดลไดมีการยกเลิกขอบังคับฯ วาดวยการอุทธรณและการรอง

ทุกขฉบับเดิม และไดมีการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับใหม 

ประกอบกับคณะกรรมการชุดเกาจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอใหสภา

คณาจารยเสนอชื่อผูแทนสภาคณาจารยหนึ่งคนเพ่ือทําหนาท่ีเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
   ท่ีประชุมมีมติเสนอ รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต เปนผูแทนสภาคณาจารยเพ่ือเปน

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
    ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป    

  ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๒ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 

 
 

         
นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน  

 ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


	 ๒. มีร่างข้อบังคับฯเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒๖ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

